

## การพัฒนาประเทศสู่เมือง (ไม่) สะอาด

การพัฒนาได้นำสังคมและประเทศชาติเข้าสู่ความเจริญ เป้าหมายของการพัฒนา คือการนำความ สะดวกสบายมาสู่การดำเนินชีวิต ด้วยความคาดหวังว่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมทั้ง นำพาประเทศสู่เมืองสะอาด

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมักใช้ชีวิตร่วมกันเกิดเป็นสังคมเมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก มากมาย ได้แก่ ถนน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน อาคารบ้านเรือน อาคารหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสวนสาธารณะ เป็นต้น จนไม่สามารถบรรยายได้หมด ในบทความนี้ เพราะมีสิ่งที่ได้สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสวยงาม ความปลอดภัย ความยิ่งใหญ่ และความรวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาจึงมีความจำเป็นคู่กับชีวิตมนุษย์เราตลอดไป แต่ทำไมเมื่อมีการ พัฒนากลับก่อให้เกิดมลพิษมากมายและมลพิษนั้นได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง นั่นหมายความว่า การพัฒนาประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่สถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาก็ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า มลพิษต่าง ๆ ก็จะทำให้ความรุนแรงขึ้นหรือไม่

ผู้เขียนขอตอบคำถามว่า “ใช่” ทั้ง 2 คำถาม เพราะการพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ เจริญ ดังนั้น คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นจาก แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า อัตราจาก เจ็บป่วยของประชาชนคนไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้น ซึ่งไปสอดคล้อง กับข้อมูลว่าในอดีตประเทศในทวีปยุโรปเคยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงจนกระทั่งเมื่อมีการเคลื่อนย้าย อุตสาหกรรมสกปรกไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา ก็มีผลทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลดลง และ คุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมซึ่งสามารถมองเห็น เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ปัญหา มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางสายตา (ทัศนอุจาด) และปัญหา ขยะ เป็นต้น เมื่อก้าวถึงผลของการพัฒนาในแง่ลบแล้วจะรู้สึกเสียดายการพัฒนาที่ทุกคนและทุก ๆ ประเทศ บรรารณาที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับประเทศไทยของเราจัดว่าเป็น ประเทศที่กำลังพัฒนาตั้งแต่ผู้เขียนเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนกระทั่งผู้เขียนกำลังจะเกษียณอายุ ราชการในปีหน้าแล้ว ทำไมพัฒนาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จสักที เพราะขณะนี้ประเทศไทยก็ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ประเทศที่กำลังพัฒนา (Under development country)

ตราบใดที่คนเรายังไม่พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ตราบนั้นการพัฒนาประเทศก็จะล้มเหลวอย่างแน่นอน ดังนั้นจะต้องเริ่มต้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป